

ยันเทปลับพุ่มพวงเรื่องเก่าไกรสรแจ่งวันนี่

นำเสนอเมื่อ : 16 มิ.ย. 2552

"ไกรสร" ยันเทปลับ "พุ่มพวง" แค่เรื่องเก่า หลัง "พระลูกเพชร" นำแจ่งข่าว นัดแกลงข่าวแจ่ง 16 มิ.ย. ขณะที่น้องสาวพุ่มพวงรำให้ ลั่นหลานไม่เคยฟังเหตุผล เปเรยวันแกลงขาวยายจะพูดจากใจถึงหลาน เมีย"ไกรสร" แกลงได้"พระเพชร"โกหก

ความวิวาณระหว่างพระสรภพ ลีละเมชินทร์ หรือ พระลูกเพชร บุตรชายคนเดียวของอดีตราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ กับ นายไกรสร ลีละเมชินทร์ (แสงอนันต์) ยังคงลูกกลมูบานปลาย หลังเมื่อเช้าวันที่ 15 มิถุนายน พระเพชรได้เปิดโปงผานรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ของ 3 อีกครั้ง พร้อมทั้งแกลงปลับที่พุ่มพวงเคยบันทึกเอาไวกออนเสี่ยชีวิต

ล่าสุดเมื่อเวลา 07.30 น. วันเดียวกัน นายไกรสร ผู้เป็นพ่อ ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อยว่า มีเพื่อน ๆ ของตนโทรศัพท์มาโทรุบายการขาวเมื่อช่วงเช้า จึงถามว่าใคร เพื่อนบอกวาพระลูกเพชรออกทีวี ซึ่งไม่ดูเลย เพราะไม่ยอกวาพระโกหก ไม่ยอกเสี่ยใจซำๆ แบบนี้อีก รววาพระลูกเพชรจะพูดอะไร ส่วนเทปลับที่นำมาเปิดเผยก็ไม่วู้อะไรเขา เรื่องพวกนี้ไมไซเรื่องใหม่ 17 ปีมาแล้ว ที่ต้องผจญกับการถูกตำหนิมาทุกรูปแบบ ยอกวาจะฝากให้สังคมหรือคนที่เคยไมรูเรื่อง ได้เขาใจวาวันนิตนกับครอบครัวของผิง เราเขาใจกันดี แม่เล็ก (แม่ของพุ่มพวง) ให้อภัย ตนสำนึกถึงเรื่องราวต่างๆ มาตลอด เราต่างเจ็บปวดกับเรื่องรายๆ มาทุกคน ที่เคยมีสื่อ นำมาตีแผ่ไปแล้ว จะมาเผยอีกก็สามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ตนจะแกลงขาวในวันนั้ 16 มิถุนายน เวลา 14.00 น. ที่โรงแรม ริชมอนต์ นนทบุรี

ด้าน น.ส.จันทรจวง ดวงจันทร์ หรือโก๋ น้องสาวของพุ่มพวง ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่า ไม่คิดว่าสิ่งที่ได้เห็นและได้ฟังจะเกิดขึ้น ไม่คิดว่าพระลูกเพชรจะเอาประเด็นนั้นมาเป็นสาเหตุไปทุกๆ เรื่อง ในฐานะที่เป็นน้า ยอกวาขอวาพระลูกเพชรยังไม่เคยฟังเหตุผล หรือรายละเอียดที่จะนำเสนอเลย แกลงปลับไซเรื่องราวเก่าๆ นำมาเปิดเผยซำๆ เพื่อให้ประชาชนมาพิพากษา ใจจริงแล้วทั้งยายและน้าไม่เคยคิดคัดค้านการสรางหุน เพราะเขามีสิทธิ์ ยอกวาให้สังคมเขาใจ เมื่อเกิดเรื่องขึ้น แม่เล็กยังไม่ได้พูดอะไรเลย

"แม่เจ็บปวดมา 17 ปี เพิ่งได้เหยียวยามาไม่นานนี้ ตลอด 17 ปี แม่ทำทุกอย่างเพื่อความสุขของหลาน และคนที่ตายไปแล้ว มาวันนั้แม่ยังต้องตอสูกับโรคราย แม่ยังต้องมาตอสูกับความไม่เขาใจ และคำพูดที่หลุดออกมาจากหลานในใจ ซึ่งไมเป็นจริงอยางที่พระพูด 17 ปี ครอบครัวดวงจันทร์ไม่เคยได้ผลประโยชน์ชนจากใคร ที่ผิงให้เพียงนามสกุลดวงจันทร์มาทำมาหากินเลี้ยงชีวิตเท่านั้น หนขอโอกาสให้เราได้พูดก่อน ขอความเห็นใจ วันนั้สงสารแม่มาก ทุกสิ่งทุกอย่าง ขอสงสยทุกขอ วันที่ 16 มิถุนายน ทุกคนจะได้ความกระจ่าง เพียงแต่ขอให้ทุกคนเปิดใจ นำดามันดกอยู่ขางใน เรื่องนั้นมันขาง 2 ครอบครัวมา 17 ปี วันนั้ทุกอย่างเบาบางลง เราไม่ยอกวาให้ตองมามีปัญหา โดยแม่เล็กจะมีประโยชน์ๆ ที่จะพูดกับหลานเพียงไม่กี่ประโยค แต่ฟังเขาใจงาย" น.ส.จันทรจวง กล่าวปิดทาย

เมื่อเวลา 16.35 น. นางสาวสิริพร อินทรพรม ภรรยาของนายไกรสร แสงอนันต์ หรือแม่เลี้ยงของพระเพชรหรือนายสรภพ ลีละเมชินทร์ ลูกชายของอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง "พุ่มพวง ดวงจันทร์" ได้เดินทางพร้อมภรรยา นั้ ธีระโรจนพงษ์ เลขานุการกลุ่มเซียงใหม่อาริยะ ไปที่ห้องสื่อมวลชนตรงขามกับสวนจัดแสดงแพนดาในสวนสัตว์เซียงใหม่

นางสาวสิริพรได้แกลงข่าวตอบโต้กรณีนี้ "พระเพชร" ได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงและการเผยแพร่คลิปเสียงพาดพิงถึงนายไกรสรระนว่า "ไม่ได้เลี้ยงดู"พุ่มพวง" ขณะป่วยในรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้" ซึ่งระหวางการแกลงนนางสาวสิริพรถึงกับร้องไห้กล่นน้ำตาไว้อยู

นางสาวสิริพร กล่าววา ความจริงไม่ยอกวาออกมาพูด แต่เมื่อขาวที่วี้ออกเช่นนี้แล้วเห็นพระเพชรออกมาพูดว่า ได้โทรศัพท์มาบอกพอแล้วเรื่องที่จะบวชด้วยการโทรศัพท์มาบอกที่บ้านเซียงใหม่ แต่ตนเองก็ดกกันไม่ให้พูดกับพอ ซึ่งไมเป็นความจริงเพราะโทรศัพท์ที่บ้านเสี่ยมานานมากเป็นปีกอนหนานั้นแล้ว จึงไม่ยอกวาเห็นพระเพชรโกหกไปเรื่อยๆ

"ดิฉันเลี้ยงพระเพชรมาตั้งแต่เด็กจนอายุ 17 ปี ที่ผ่านมาพระเพชรเป็นเด็กดี แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก รู้สึกเป็นห่วง ไม่ยอกวาให้พระเพชรโกหกคำโตไปมากกว่านี้ ครอบครัวทั้งตา ยาย พ่อ และน้าโอ๊ต รอคอยยอกวาให้พระเพชรกลับมาบานตลอดเวลา การออกมาครั้งนี้ไม่ตองการซำเติมใคร เพราะเลี้ยงมาเหมือนลูกและรักเสมอ แต่ยอกวาให้พูดความจริง เมื่อทำผิดยอกวาให้แก้ไขให้ถูกต้อง ขอให้คิดให้ดี"นางสาวสิริพรกล่าว

น.ส.สิริพร กล่าวอีกว่า ตอนฟังข่าวและเห็นภาพน้ำตาไหลและรู้สึกเจ็บหัวใจ ที่พระเพชรออกมาพาดพิงว่าเป็นคนที่ไม่บอกพ่อว่าจะบวช
ขอร้องให้พระเพชรทบทวนให้ดีว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควร ที่ผ่านมารอบคิ้ว พยายามทำความเข้าใจแต่ไม่สำเร็จ
เพราะเขาออกไปอยู่ข้างนอกและโตแล้ว คงมีการตัดสินใจได้เองแต่ยืนยันว่าไม่อยากเชื่อว่าพระเพชรจะโกหก

"ส่วนเรื่องเทปลับของคุณ**พุ่มพวง**ที่พาดพิงว่าคุณไกรสรไม่เคยเลี้ยงนั้น ไม่ทราบเพราะมาทีหลัง และคุณไกรสรไม่เคยเล่า
ตนเองก็ไม่เคยคิดที่จะถาม เรื่องที่เกิดเป็นธรรมดาที่คนเป็นพ่อและตนเองยอมรู้สึกเสียใจมาก" น.ส.สิริพร กล่าว

ที่มา **คมชัดลึก**